

**BIỂU THEO DÕI CÔNG BỐ THÔNG TIN ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
Năm 2023**

TT	Tên nhiệm vụ (ĐT, DA...); Mã số nhiệm vụ (nếu có)	Họ và tên chủ nhiệm vụ; Tổ chức chủ trì nhiệm vụ	Thời gian thực hiện nhiệm vụ	Kết quả đạt được của nhiệm vụ	Kết quả nghiệ m thu nhiệm vụ	Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả	Kết quả của nhiệm vụ được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào
1	<p>- Đề tài: "Nghiên cứu hoạt động của dòng sét và triển khai các giải pháp phòng chống sét trên địa bàn tỉnh Hà Giang"</p> <p>- Mã số nhiệm vụ: ĐTKH.HG-09/20</p>	<p>- Họ và tên chủ nhiệm Đề tài: <b>TS. Nguyễn Xuân Anh</b></p> <p>- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: <b>Viện Vật lý địa cầu.</b></p>	<p>2020 - 2023</p>	<p>- Đã thiết lập được mạng trạm quan trắc định vị và cảnh báo sét sớm gồm 5 trạm ở tỉnh Hà Giang. Các trạm đã quan trắc được các thông số hoạt động dông, bao gồm cường độ điện trường, vị trí sét đánh theo thời gian thực, đảm bảo mục tiêu đề ra;</p> <p>- Đã xây dựng được bản đồ phân vùng hoạt động dông sét khu vực Hà Giang phục vụ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phòng chống sét. Hà Giang nằm trong phân vùng dông II, có hoạt động dông mạnh ở các tháng 6,7,8. Các thử nghiệm về cảnh báo sét có thể áp dụng trên thực tế;</p> <p>- Đã xây dựng 12 mô hình chống sét cho 12 hộ dân trên địa bàn tỉnh (Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Vị Xuyên) sử dụng các công nghệ phù hợp dựa trên đo đặc điện trở suất của đất tại 12 khu vực và các thông số môi trường, đánh giá rủi ro do sét gây nên. Các mô hình phù hợp để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;</p> <p>- Tổ chức được 07 lớp tập huấn, tuyên</p>	<p>Khá</p>	<p>- Sở NN&amp;PTNT tỉnh Hà Giang. - UBND các huyện, thành phố. - Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> KH tự nhiên <input type="checkbox"/> KH nông nghiệp <input type="checkbox"/> KH KT và CN <input type="checkbox"/> KH y - dược <input type="checkbox"/> KH xã hội <input type="checkbox"/> KH nhân văn</p>

				truyền về phòng chống sét cho 420 lượt người, phát 1200 tờ rơi bằng tiếng Mông, tiếng Việt, 01 bản ghi âm tuyên truyền bằng tiếng Dao; - Báo cáo khoa học: BC tổng kết đề tài, BC tóm tắt đề tài...			
--	--	--	--	--	--	--	--